

บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหมาก สมนอก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	หมาก สมนอก
๒	นายวรากร เขียนนอก	รองนายก อบต.	วรากร เขียนนอก
๓	นางสาวสาลินี บุคตาวงศ์	รองนายก อบต.	สาลินี บุคตาวงศ์
๔	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	กิตติ กิ่งแก้ว
๕	นายธีรพล นิธิปรีชา	ปลัด อบต.	ธีรพล นิธิปรีชา
๖	นายลิขิต ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ไปราชการ
๗	นางสุนทร ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทร ประยูรสิงห์
๘	นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์
๙	นายสุทิน พลเมืองดี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	สุทิน พลเมืองดี
๑๐	นางพิมพ์ณดา พิชมาก	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	พิมพ์ณดา พิชมาก
๑๑	นางกรรณิกา สีสังข์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรณิกา สีสังข์
๑๒	นายบุญชัย ทองประไพ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ไปราชการ
๑๓	นางสาวนงค์ฤทธิ์ ดีสวน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	นงค์ฤทธิ์ ดีสวน
๑๔	นางสาวสมพาน เสมाप็ชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ไปราชการ
๑๕	นางสาวละออง ทองนอก	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	ละออง ทองนอก
๑๖	นางสาวสุกัญญา จำยอม	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	สุกัญญา จำยอม
๑๗	นางนันทน์ภัส ปะมะคัง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	นันทน์ภัส ปะมะคัง
๑๘	สิบเอกภรณ์ อินทร์แปลง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สิบเอกภรณ์ อินทร์แปลง
๑๙	นายทรงกรด มากขำ	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	ทรงกรด มากขำ
๒๐	จำเอกวีรชาติ ชอบการ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	จำเอกวีรชาติ ชอบการ
๒๑	นางสาวยุวดี ไพรเขียว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ยุวดี ไพรเขียว
๒๒	สิบเอกเจษฎา ศรีศิลา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	สิบเอกเจษฎา ศรีศิลา
๒๓	นางอรพิมพ์ ชินโครต	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	อรพิมพ์ ชินโครต
๒๔	นางสาวบุบผา ประจิตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	บุบผา ประจิตร
๒๕	นายเหมือน แก้วดอนรี	พนักงานขับรถยนต์	เหมือน แก้วดอนรี
๒๖	นายวสันต์ พานิชย์	ภารโรง	วสันต์ พานิชย์
๒๗	นายสนั่น ธรรมจันทร์	คนงานทั่วไป	สนั่น ธรรมจันทร์
๒๘	นายธวัช สมคิด	คนงานทั่วไป	ธวัช สมคิด

เริ่มประชุม เวลา 13.33 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายหมาก สมนอก นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประธาน  
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

กล่าวเปิดประชุม วันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นประจำ  
ทุกเดือนที่จะต้องประชุมหลังจากที่ผู้บริหาร ปลัดอบต. ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วน  
ราชการ จึงขอแจ้งรายละเอียดทราบเป็นที่ลวาระๆไป

ปลัด อบต.

ตามที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่  
4 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำเภอสีดาได้แจ้งเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

1. เรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) มอบหมายท้องถิ่นอำเภอสีดา  
ให้กำกับติดตามการซื้อซื้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการงดเผาทุกชนิด  
อันเป็นเหตุให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในอากาศ เช่น การเผาเศษวัสดุ  
ขยะในครัวเรือน เศษวัชพืชที่รกร้าง การเผาในพื้นที่ริมทาง ในพื้นที่การเกษตร  
 เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง
2. เรื่องไวรัสโคโรนา ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ว่า จังหวัดเราไม่  
มีผู้ติดเชื้อ ผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง จำนวน 9 ราย นั้น ผลออกมาแล้วว่าไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ  
8 ราย อีก 1 ราย ผลยังไม่ออกแต่คาดว่าจะไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเช่นกัน ทั้งนี้ขอให้ทุก  
หน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง และตรวจสอบกรณีที่มีคนเดินทางมาจาก  
ประเทศจีน ให้ประสานกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อตรวจสอบและเฝ้า  
ระวังอาการของคนเหล่านั้นต่อไป
3. เรื่องภัยแล้ง อำเภอสีดาเป็น 1 ใน 6 อำเภอ ที่คาดว่าจะไม่ประสบปัญหาขาด  
แคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง แต่เพื่อให้แน่ใจขอให้ กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่อีกครั้ง โดยเฉพาะครัวเรือนที่แยกตัว  
ออกไปอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ระบบน้ำประปาหมู่บ้านไปไม่ถึง ให้ตรวจสอบดูว่าเขามีน้  
เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้งหรือไม่อย่างไร
4. เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น อำเภอสีดาได้ออกประกาศ เรื่องการรวมหมู่บ้านเป็นเขต  
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2563  
กำหนดเขตเลือกตั้งหมู่บ้านที่ราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้ไปรวมกับหมู่บ้านที่มีเขต  
ติดต่อกัน ได้แก่ บ้านลิ้งส่องให้ประรวมกับบ้านหนองพลวง และบ้านสีดาให้ไปรวม  
กับบ้านเก่า (บ้านลิ้งส่อง มีราษฎรอยู่ในเขต อบต.โพหนอง จำนวน 7 คน

ส่วนบ้านสีดา มีราษฎรอยู่ในเขต อบต.สีดา จำนวน 15 คน)

5. หนึ่งในนโยบายสำคัญที่อธิบดีกรมการปกครองเน้นย้ำ คือ 1) เรื่องการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ซึ่งจังหวัดได้แจ้งแนวทางการดำเนินการให้กับอำเภอทราบแล้วนั้นให้ฝ่ายปกครองไปศึกษารายละเอียด 2) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฝ่ายปกครองอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน – ระดับจังหวัด ย่อมทราบและมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่สืบสวน เก็บข้อมูลผู้เสพ ผู้ขายในพื้นที่เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลของอำเภอและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

6. เรื่องกิจกรรมวันวาเลนไทน์ อำเภอกำหนดจัดกิจกรรม Valentine Day ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 09.00 น เป็นต้นไป ณ Airway land เป็นกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่และเชิดชูคู่สมรสที่ครองรักกันยาวนาน

7. เรื่องงานบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอสีดา ประจำปี 2563 กำหนดจัดในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวง รำบวงสรวง ร่ายอ่อนยุค ชกมวย ประกวดไก่สวยงาม ประกวดร้องเพลง ประกวดธิดายาโม ประกวดเดินแบบ ฯลฯ เป็นงานใหญ่คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในอำเภอสีดา และอำเภอใกล้เคียงได้เป็นอย่างมาก สำหรับรายละเอียดคาดว่าในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ภายหลังการประชุมกับคณะทำงานแต่ละคณะแล้ว น่าจะได้รับความชัดเจน

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 24 เสียง ไม่รับรอง – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 เรื่อง กำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563

ปลัด อบต.

อำเภอสีดา กำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสีดา ส่วนการประชุมพนักงานส่วนตำบลขอกำหนดการประชุมเป็นวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.2 เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ปลัด อบต.

อำเภอสีดา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอให้จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบ พิธี และน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ และขอ เชิญพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.3 เรื่อง การออกหน่วยบริการอำเภออัมเคลื่อนที่

ปลัด อบต.

ด้วยอำเภอสีดา ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภออัมเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดเตรียมถุงยังชีพสำหรับมอบ ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 5 ถุง และให้สาธารณสุขอำเภอ จัดหารายชื่อผู้ยากไร้ที่มี สภาพชีวิตความเป็นอยู่น่าเวทนา จำนวน 10 รายจึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ และขอเชิญพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.4 เรื่อง พิธีสวดเจริญพระพุทธรูป

ปลัด อบต.

พิธีสวดเจริญพระพุทธรูปประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กำหนดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ วัดบ้านโนนกก หมู่ที่ 5 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.5 เรื่อง การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563

ปลัด อบต.

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปสมทบทุนในการ จัดกิจกรรมออกร้านกาชาดในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 (ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563) ในการนี้ขอให้ทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนบริจาคเงินและสิ่งของ โดยขอให้นำเงินและสิ่งของ มารวมกันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม

อำเภอสีดา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ และขอมอบหมายให้กองการศึกษา  
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.6 เรื่อง การจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ปลัด อบต.

ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่ม  
กันหนาวพระราชทานให้จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,500 ผืน เพื่อมอบให้แก่  
ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ ผู้มีฐานะยากจน และจังหวัด  
นครราชสีมา ได้จัดสรรให้กับอำเภอสีดา จำนวน 500 ผืน อำเภอสีดาจึงกำหนด  
จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  
เวลา 09.30 น. หอประชุมอำเภอสีดา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.7 เรื่อง การซ่อมรื้อบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอสีดา ประจำปี 2563

ปลัด อบต.

ท้องถิ่นอำเภอสีดา ได้แจ้งกำหนดการซ่อมรื้อบวงสรวงฯ พร้อมขอให้  
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกบ้านที่สนใจให้สมัครเข้าร่วมเป็นนางรำ  
โดยส่งรายชื่อที่สนใจได้ที่สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.8 เรื่อง โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ปลัด อบต.

ด้วย สาธารณสุขอำเภอสีดา ได้แจ้งเรื่อง

- 1) โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สาเหตุ อาการ การป้องกัน  
และข้อเสนอแนะ
- 2) ประเด็นการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)  
อำเภอสีดา ประกอบด้วย การจัดการขยะ การดูแลผู้ด้อยโอกาส การสร้างเด็ก  
คุณภาพ การออกกำลังกาย และการจัดการโรคไข้เลือดออก พร้อมแจ้งให้ทุกท่าน  
ช่วยกันขับเคลื่อนดำเนินการ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

นายก อบต.

ขอเชิญเสนอเรื่องอื่น ๆ

นางพิมพ์ผดดา พิษมาก  
(หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.)

- ขอแจ้งกิจกรรมและโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของสำนักงานปลัด  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายวัชรวิชัย สุขวัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และคณะ มานีเทศน์  
งานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

นางกรรณิกา สีสังข์  
(ผอ.กองสวัสดิการฯ)

ขอแจ้งกิจกรรมและโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดนกองสวัสดิการฯ  
มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจึงขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายทรงกรด มากขำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล